

Phát huy dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, quyết định đúng đắn các vấn đề, vì sự phát triển của tỉnh, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. HĐND tỉnh rất vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các vị đại biểu khách quý về dự kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và gửi lời đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể nhân dân lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

6 tháng đầu năm 2023, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

chính trị, kinh tế trên thế giới do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng toàn cầu; giá một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Trước những khó khăn, thách thức đó, phát huy những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được của năm 2022 cùng với sự chung sức đồng lòng, vào

cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, chúng ta đã khẩn trương, quyết liệt triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nhờ đó, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,

bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 7,77%; kết quả này giúp Thái Bình giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố và thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 3 cả nước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giữ vững thành tích ở top đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội được bảo đảm; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nền nếp

với nhiều nội dung đổi mới có hiệu quả. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, với tình thần cầu thị và trách nhiệm, chúng ta nhìn nhận rằng việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần được tập trung tháo gỡ, khắc phục, đó là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra; hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; việc tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt phục vụ phát triển kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu; kết quả thu hút đầu tư, thu ngân

sách nhà nước (thu nội địa) đạt thấp. Vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường ở một số nơi vẫn còn tiếp diễn; xử lý rác thải sinh hoạt ở một số địa phương vẫn còn bất cập; chất lượng nước sạch ở một số đơn vị cung cấp chậm được cải thiện. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, chưa quyết liệt triển khai nhiệm vụ. Tình hình an ninh, trật tự ở một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; chỉ rõ những ưu điểm, mặt mạnh, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp hiệu quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đó để thực hiện bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 đã đề ra. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến, xem xét, thông qua một số cơ chế, chính sách quan trọng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm khuyến khích, tạo động lực để các xã đẩy nhanh tiến trình xây

dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; các báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm; báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban, HĐND tỉnh về thời gian tới đa, thỏa đáng tiến hành chất vấn thủ trưởng các sở, ngành, thành viên UBND tỉnh về những vấn đề liên quan được đồng bào cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Để tổ chức kỳ họp, trong thời gian qua Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã tích cực, chủ động, khẩn trương

phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp, quá trình xây dựng, thẩm tra đã tiếp thu ý kiến và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh đưa ra những quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn, bảo đảm đúng pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao, vì sự phát triển của tỉnh, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

MINH BẠCH trong tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề nóng từ nhiều năm nay. Trước thực tế đó, ngành giáo dục Thái Bình đã có nhiều giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng cho người dân.



Trẻ 6 tuổi hào hứng trong ngày hội tuyển sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Quách Đình Bảo.

Bảo đảm "5 rõ"

Năm học 2023 - 2024, công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 vẫn giữ ổn định như năm học trước. Các trường thực hiện phương thức tuyển sinh do UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố quy định, riêng các trường THCS chất lượng cao thực hiện phương thức xét tuyển kết hợp tổ chức làm bài kiểm tra, đánh giá năng lực.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức tuyển sinh đúng quy định, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Để thực hiện được điều đó, các đơn vị cần điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, bảo đảm đủ chỗ học cho học

sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, bảo đảm "5 rõ" (tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh). Đặc biệt, các trường tuyển sinh không được vận động, quyết định và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Tuyển sinh trực tuyến là hình thức các cơ sở giáo dục áp dụng cho năm học tới để bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng trong phụ huynh. Tại thành phố Thái Bình, đến nay các trường đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Trong những năm gần đây, số lượng học sinh tăng qua các năm, vì vậy Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế thấp nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt với những trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, bảo đảm số học sinh/lớp đúng quy định, góp phần thực hiện tốt kế hoạch công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Năm học này, Phòng cũng phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ triển khai ứng dụng dịch vụ

công tác tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tất cả học sinh. Đồng thời, thành lập tổ công tác chỉ đạo và hỗ trợ công tác tuyển sinh đầu cấp cho các trường trên địa bàn thành phố. Đối với các cơ sở giáo dục đã thực hiện cấp mã tuyển sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh theo đúng quy định, bảo đảm bảo mật thông tin tuyển sinh và kết quả học tập. Qua kiểm tra, đến thời điểm này các trường đã thực hiện theo đúng hướng dẫn, được cha mẹ học sinh và nhân dân đánh giá cao.

Nâng cao chất lượng tuyển sinh

Cùng với cấp tiểu học và THCS, ở cấp THPT, hơn 20.000 học sinh lớp 9 trong toàn tỉnh vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 29 trường THPT công lập sinh trái tuyến, đặc biệt với những trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, bảo đảm số học sinh/lớp đúng quy định, góp phần thực hiện tốt kế hoạch công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Năm học này, Phòng cũng phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ triển khai ứng dụng dịch vụ

tuyển vào trường cao hơn nhiều so với những năm học trước. Đặc biệt, ở lớp chuyên Toán có em Dương Minh Huyền (Tiên Hải) đạt điểm tuyệt đối môn Toán chuyên. Để nâng cao chất lượng giáo dục, ngoài thực hiện kế hoạch năm học, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách của tỉnh trong thu hút, bồi dưỡng, đào tạo học sinh chất lượng cao, đồng thời kêu gọi học bổng từ các cựu học sinh, các tổ chức, cá nhân để khuyến khích các em phấn đấu học tập, đạt kết quả cao trong năm học tới.

Là ngôi trường có 3 cấp học duy nhất của tỉnh, năm học này, ngoài tuyển sinh lớp 10, Trường Tiểu học, THCS, THPT Quách Đình Bảo (trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình) được phép tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 trong lộ trình xây dựng trường chất lượng cao của tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Xuân Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với đặc thù là trường chất lượng cao của tỉnh nên tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh đều được tham gia tuyển sinh đầu cấp vào trường. Đối với lớp 1, phương thức tuyển sinh là xét duyệt hồ sơ kết hợp với phỏng vấn đánh giá năng lực nhận biết theo 5 lĩnh vực phát triển gồm thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ và tình cảm - quan hệ xã hội. Đối với lớp 6, nhà trường xét duyệt hồ sơ và đánh giá năng lực, trong đó học sinh làm bài trắc nghiệm với 15 câu môn Toán, 15 câu môn Tiếng Việt và 10 câu môn Tiếng Anh. Còn với lớp 10, nhà trường thực hiện tuyển sinh theo kỳ thi do tỉnh tổ chức. Năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh lớp 1, lớp 6 nhưng số hồ sơ đăng ký cao hơn nhiều so với chỉ tiêu xét tuyển, trong đó lớp 1 có 95 hồ sơ (chỉ tiêu 70 học sinh), lớp 6 có 158 hồ sơ (chỉ tiêu 70 học sinh). Riêng lớp 10 có 618 thí sinh đăng ký dự thi, 603 thí sinh thi thực tế, 407 thí sinh trúng tuyển đợt 1 (điểm chuẩn 29 điểm), số thí sinh tuyển đợt 2 là 43 học sinh (điểm chuẩn 32,7 điểm). Công tác tuyển sinh của Trường được tổ chức công khai, minh bạch và công bằng cho tất cả học sinh.

Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, các trường đang nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo..., sẵn sàng bước vào năm học 2023 - 2024 với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

DẶNG ANH

VỤ MÙA Ở QUỲNH PHỤ Mở rộng diện tích cấy máy



Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã An Ninh (Quỳnh Phụ) tổ chức cấy máy cho bà con xã viên trong xã.

chuyển mạ ra đồng, thời gian cấy lâu. Vì thế, tôi thuê máy cấy của HTX DVNN xã, họ chịu trách nhiệm hết từ khâu gieo mạ đến cấy mà giá chỉ 270.000 đồng/sào, chưa đầy 30 phút đã cấy xong.

Vụ mùa năm nay xã An Ninh gieo cấy 280ha. Từ ngày 1/7, bà con nông dân đổ nước xuống đồng, phần đầu hoàn thành gieo cấy trước ngày 15/7. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Mặc dù diện tích gieo cấy lúa của địa phương nhiều song với 4 máy cấy ngồi

lái 6 hàng và 8 hàng, trung bình mỗi ngày cấy được 4 - 5 mẫu, qua đó đẩy nhanh tiến độ gieo cấy của địa phương.

Xã Quỳnh Hoa cũng là địa phương có diện tích cấy máy nhiều với 20 máy cấy loại từ 4 - 8 hàng. Tổng diện tích lúa mùa toàn xã 386ha, trong đó 30% diện tích cấy bằng máy. Từ ngày 28/6 xã viên bắt đầu xuống đồng, đến thời điểm này xã đã cơ bản hoàn thành gieo cấy. Ông Vũ Tiến Cường, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Áp dụng phương pháp mạ khay, cấy máy là

xu hướng tất yếu trong sản xuất lúa trên cánh đồng lớn, cùng giống, cùng trà, giúp bảo đảm chất lượng và hiệu quả sản xuất, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu lao động thời vụ ở nông thôn hiện nay. Qua nhiều vụ cấy máy, bà con đánh giá cấy máy rất hiệu quả, bảo đảm tiến độ thời vụ, năng suất lúa cao, cây lúa phát triển, đẻ khỏe, năng suất cao hơn so với cấy tay 10 - 15%. Chưa kể cấy bằng máy sâu bệnh ít hơn, do đó bà con rất nhiệt tình hưởng ứng.

Với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, số lượng máy cấy trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tăng đáng kể. Toàn huyện hiện có khoảng 200 máy cấy. Các địa phương hình thành các đội dịch vụ đảm nhận cấy trọn gói cho nông dân với chi phí từ 250.000 - 270.000 đồng/sào. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Vụ mùa năm nay Quỳnh Phụ phấn đấu năng suất đạt 61 tạ/ha trở lên, sản lượng trên 67.710 tấn. Cùng với lựa chọn cơ cấu giống lúa năng suất cao, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo làm mạ khay, sử dụng máy cấy bảo đảm theo khung thời vụ tốt nhất, phần đầu trước ngày 20/7 hoàn thành gieo cấy theo kế hoạch sản xuất của tỉnh. Đây chính là tiền đề quan trọng để Quỳnh Phụ có được vụ mùa thắng lợi.

NGUYỄN CƯỜNG



Gieo mạ khay, cấy máy năng suất cao hơn so với cấy tay 10 - 15%.